

ทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานในต่างจังหวัด

จากความเป็นจริงที่แพทย์ไม่นิยมไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัดซึ่งทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในต่างจังหวัด นอกจากสาเหตุอื่นเกิดจากตัวแพทย์เองแล้ว สาเหตุที่มาจากลักษณะที่ปรากฏในต่างจังหวัดที่จะเกี่ยวข้องกับ การประกอบอาชีพของแพทย์ก็ย่อมมีความสำคัญไม่น้อย เพราะทุกคนย่อมปรารถนาแต่สิ่งทีพอใจเสมอ ที่ไหนมีแรงจูงใจในการประกอบอาชีพมากก็ย่อมไปประกอบอาชีพที่นั่น จึงควรที่จะพิจารณาถึงข้อดีที่จะเป็นแรงจูงใจในการตั้งแพทย์ไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด และข้อเสียที่ทำให้แพทย์ไม่นิยมไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัดว่ามีอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อเสียเหล่านี้ และส่งเสริมข้อดีในต่างจังหวัดเพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะดึงดูดแพทย์ให้ไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียจากสถานที่ที่แพทย์ผู้เป็นตัวอย่างในการศึกษากำลังประกอบอาชีพอยู่โดยทั่วไปในต่างจังหวัดในขณะที่กำลังศึกษาวิจัยอยู่ ย่อมจะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงสภาพต่างจังหวัดที่เป็นข้อดีและข้อเสียต่อการประกอบอาชีพของแพทย์ นอกจากนั้นแล้วระบบการสอนและฝึกอบรมแพทย์อาจจะมีส่วนที่ทำให้แพทย์ไม่สามารถออกไปรับใช้ประชาชนในต่างจังหวัดได้ เพราะมีทักษะที่ไม่สอดคล้องกับการทำงานในต่างจังหวัด คุณเคยกับการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยจนไม่สามารถจะขาดอุปกรณ์เหล่านี้ได้

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อดีในการประกอบอาชีพของแพทย์ในต่างจังหวัดซึ่งแพทย์ผู้ตกเป็นตัวอย่างในการศึกษากำลังประกอบอาชีพอยู่นั้น ทั้งแพทย์หญิงและแพทย์ชายเห็นตรงกันในเรื่องลักษณะงานมากที่สุด ซึ่งได้แก่การมีอิสระในการทำงาน สามารถใช้วิชาความรู้ได้เต็มที่ มีโอกาสริเริ่มงานใหม่ๆ มีระบบงานที่ดี มีผู้ร่วมงานดี โดยมีผู้พอใจในลักษณะการทำงานและเห็นว่า

เป็นข้อดี ๒๖.๑ % ของแพทย์ทั้งหมด เมื่อพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างเพศแล้วจะเห็นได้ว่าแพทย์หญิงมีความพอใจในลักษณะงานและเห็นว่าเป็นข้อดีในอัตราส่วนที่สูงกว่าแพทย์ชาย คือมีแพทย์หญิงเห็นเป็นข้อดี ๓๔.๖ % ของแพทย์หญิงทั้งหมด แพทย์ชายเห็นเป็นข้อดี ๒๔.๗ % ของจำนวนแพทย์ชายทั้งหมด

สิ่งที่แพทย์เห็นว่า เป็นข้อดีในการทำงานในต่างจังหวัดมากรองลงมา คือ เรื่องความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัว กับข้อที่มีโอกาสช่วยสังคมได้มาก ซึ่งในเรื่องความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัว แพทย์หญิงตอบว่าเป็นข้อดีมากเป็นอันดับรองลงมาจากข้อดีในค่านลักษณะงาน โดยมีผู้ตอบ ๑๔.๑ % ของจำนวนแพทย์หญิง ในขณะที่แพทย์ชายได้เลือกข้อดีเกี่ยวกับความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัวมากเป็นอันดับสามรองลงมาจากข้อดีในลักษณะงานและข้อดีที่มีโอกาสช่วยสังคมได้มาก คือมีแพทย์ชายเลือกความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัว ๑๖.๑ %

ส่วนเรื่องที่มีโอกาสช่วยสังคมได้มากนั้น แพทย์ชายเลือกตอบมากเป็นอันดับสองรองลงมาจากข้อดีค่านลักษณะงาน แต่แพทย์หญิงเลือกตอบมากเป็นอันดับสามรองลงมาจากข้อดีค่านลักษณะงาน และความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัว คือมีแพทย์ชายตอบว่าเป็นข้อดี ๑๔.๗ % ของแพทย์ชาย แพทย์หญิงตอบว่าเป็นข้อดี ๑๑.๕ % ของแพทย์หญิง (ตารางที่ ๓๕)

จะเห็นได้ว่าในเรื่องข้อดีแพทย์หญิงและแพทย์ชายเห็นตรงกันในเรื่องลักษณะการทำงาน แต่แพทย์หญิงก็ตอบเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าแพทย์ชาย และให้ความสำคัญในเรื่องความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัวมากกว่าการมีโอกาสช่วยสังคม ในขณะที่แพทย์ชายมีความเห็นในทางกลับกัน คือเห็นว่ามีโอกาสช่วยสังคมเป็นข้อดีมากกว่าการความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัว

สำหรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเสียของสถานที่ประกอบอาชีพในปัจจุบัน ทั้งแพทย์หญิงและแพทย์ชายมีความเห็นตรงกัน ซึ่งจะได้อธิบายรวมกันไปเลยคือความไม่พอใจในลักษณะการทำงาน ซึ่งหมายถึงระบบการบริหารงานไม่ดี, งานหนัก, ได้ใช้ความรู้ไม่เต็มที่, ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาและผู้ป่วยมักบ่นสุขภาพไม่ดี มีมากที่สุดคือมี ๒๖.๘ % ของแพทย์ทั้งหมด และความเห็นเกี่ยวกับข้อเสียที่ว่าวิชาการล้าหลังมีมากรองลงมา เป็น ๑๕ % ตามตารางที่ ๔๐

นอกจากจะศึกษาข้อดีและข้อเสียในการประกอบอาชีพในสถานที่ปัจจุบันแล้ว การศึกษาครั้งนี้ยังได้ศึกษาถึงทัศนคติที่มีต่อข้อได้เปรียบเสียเปรียบโดยทั่ว ๆ ไปในต่างจังหวัด โดยมีได้เจาะจงเฉพาะสถานที่ที่แพทย์ประกอบอาชีพอยู่ ก่อนอื่นคิดว่าแพทย์รู้สึกว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบมากกว่า และนักศึกษาแพทย์คาดคะเนว่าจะมีข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบมากกว่า โดยเปรียบเทียบในการประกอบอาชีพในต่างจังหวัด

เมื่อเปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบแล้ว ทั้งแพทย์และนักศึกษาแพทย์ส่วนมากต่างลงความเห็นว่าการปฏิบัติงานในต่างจังหวัดมีข้อเสียเปรียบมากกว่า คือแพทย์ชาย ๔๑.๘ % แพทย์หญิง ๔๑ % เห็นว่ามีข้อเสียเปรียบมากกว่า นักศึกษาแพทย์เห็นว่ามีข้อเสียเปรียบมากกว่าในอัตราสูงกว่าแพทย์ คือนักศึกษาแพทย์ชาย ๕๓.๘ % และนักศึกษาแพทย์หญิง ๖๐.๓ % ที่เห็นว่าจะมีข้อเสียเปรียบมากกว่าข้อได้เปรียบในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ตามตารางที่ ๔๑ จะเห็นได้ว่านักศึกษาแพทย์คาดคะเนว่าจะมีข้อเสียเปรียบมากกว่าเป็นอัตราส่วนมากกว่าแพทย์ที่ได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์หญิง นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาแพทย์ซึ่งจะเป็นแพทย์ต่อไปปรารถนาที่จะไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดน้อยลง จึงสมควรที่จะศึกษาว่าข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเหล่านั้นมีอะไรบ้าง

ข้อได้เปรียบของการทำงานในต่างจังหวัดในทัศนะของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ซึ่งเห็นว่าได้เปรียบทางการเงิน ลักษณะงาน จิตใจ ประสบการณ์ในการทำงาน ความก้าวหน้าทางอาชีพ ความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัว สังคม ประสบการณ์ของชีวิต และความสะดวกสบายในการทำงานนั้น ข้อมูลที่ได้มาตามตารางที่ ๔๒ ก. จะเห็นได้ว่าเหตุผลที่แพทย์ทั้งชายและหญิงเน้นมาก คือข้อได้เปรียบทางค่านิยม จิตใจ คือเห็นว่าการประกอบอาชีพในต่างจังหวัดได้เปรียบในแง่ที่จิตใจสบายไม่ต้องแก่งแย่งแข่งขันกัน เพราะอยู่ในสังคมที่มีการค่าเนิ่นชีวิตเรียบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก และข้อดีต่อกัน และในกลุ่มแพทย์นี้แพทย์หญิงเห็นว่าได้เปรียบทางค่านิยม จิตใจเป็นอัตราส่วนสูงกว่าแพทย์ชาย โดยแพทย์หญิงเห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบในอัตราส่วน ๕๑.๒ % ของจำนวนแพทย์หญิง และแพทย์ชายเห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบ ๑๘.๖ % ของจำนวนแพทย์ชาย เหตุผลที่แพทย์เห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบในอัตราส่วนมากรองลงมาคือข้อได้เปรียบทางค่านิยมประสบการณ์ในการทำงาน เพราะเห็นว่าการประกอบอาชีพในต่างจังหวัดมีโอกาสหาความชำนาญในการทำงานมาก เนื่องจากมีแพทย์น้อยจึงมีโอกาสพบผู้ป่วยแทบทุกโรคจำนวนมากๆ ซึ่งแพทย์หญิงเห็นว่าข้อได้เปรียบในอัตราส่วนที่สูงกว่าแพทย์ชายเช่นเดียวกับเหตุผลแรก คือมีแพทย์หญิงที่เห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบร้อยละ ๓๖.๘ % แพทย์ชายร้อยละ ๘.๕ % และมีเหตุผลที่แพทย์หญิงไม่เห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบเลยคือความก้าวหน้าทางอาชีพ และแม่แพทย์ชายจะเห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบบางก็เป็นอัตราส่วนที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุผลที่เห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบอื่น ๆ

มาดูทางค่านิยมนักศึกษาแพทย์บ้าง การลงความเห็นเกี่ยวกับข้อได้เปรียบในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัดของนักศึกษาแพทย์เป็นการคาดคะเนว่าเมื่อไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดจะมีข้อได้เปรียบและมีข้อเสียเปรียบอย่างไรบ้าง ต่างกับแพทย์ที่ลงความเห็นจากประสบการณ์ที่ได้รับ

เหตุผลที่นักศึกษาแพทย์เห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบมากนั้นมีความแตกต่างกันระหว่างหญิงกับชาย นักศึกษาแพทย์ชายส่วนมากเห็นว่าการไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้เปรียบทางด้านจิตใจ และเห็นว่าได้เปรียบทางด้านสังคม คือมีสังคมที่ในเงินที่ประกอบอาชีพ เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และรู้จักคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีส่วนทำให้การปฏิบัติงานคล่องตัว ในอัตราส่วนที่มากรองลงมาจากข้อได้เปรียบทางด้านจิตใจ

ส่วนนักศึกษาแพทย์หญิงเห็นว่ามีข้อได้เปรียบทางด้านประสบการณ์ในการทำงานในอัตราส่วนที่มากที่สุด และเห็นว่าได้เปรียบทางด้านจิตใจในอัตราส่วนที่มากรองลงมา นอกจากนี้เหตุผลที่นักศึกษาแพทย์หญิงไม่เห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบเลยคือด้านความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัว ซึ่งนักศึกษาแพทย์ชายเห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบในอัตราส่วนที่น้อยที่สุดในบรรดาข้อได้เปรียบอื่น ๆ ทั้งหมด

ข้อสังเกต จะเห็นได้ว่า นักศึกษาแพทย์ทั้งชายและหญิงไม่คาดคิดว่า จะได้เปรียบทางด้านความสะดวกสบายในการทำงานเลย แพทย์ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานในต่างจังหวัดเห็นว่า เป็นข้อได้เปรียบบ้างในอัตราส่วน ๑.๕ %

ในการศึกษาทัศนคติของแพทย์ เรานำเหตุผลแรกเป็นข้อได้เปรียบอันดับหนึ่ง เหตุผลที่สองเป็นข้อได้เปรียบอันดับสอง

ในข้อได้เปรียบอันดับหนึ่ง แพทย์ที่เห็นว่าได้เปรียบทางด้านจิตใจ มีอัตราส่วนสูงที่สุด และในกลุ่มแพทย์นี้ แพทย์หญิงเห็นว่าได้เปรียบทางด้านจิตใจเป็นอัตราส่วนสูงกว่าแพทย์ชาย คือ แพทย์หญิงเห็นว่าได้เปรียบทางด้านจิตใจ ๒๔.๕ % ของแพทย์หญิงทั้งหมด และแพทย์ชายเห็นว่าได้เปรียบทางด้านจิตใจ ๒๒.๘ % ที่ เช่นนี้อาจจะเป็นเพราะแพทย์หญิงพอใจที่จะอยู่อย่างสบาย ๆ ไม่ต้องการต่อสู้แข่งขันเท่ากับแพทย์ชาย เพราะไม่ต้องเป็น

ผู้นำครอบครัว ซึ่งมีผู้เห็นว่าเหตุผลทางค่านจิตใจเป็นข้อได้เปรียบเป็นอันมาก

ข้อได้เปรียบที่เป็นเหตุผลแรกของแพทย์ที่มีอัตราส่วนมากรองลงมาคือ ข้อได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแพทย์ชายเห็นว่าได้เปรียบในค่านนี้ ๑๘.๓ % ของแพทย์ชาย และแพทย์หญิงเห็นว่าได้เปรียบในค่านประสิทธิภาพการทำงานในอัตราส่วนสูงกว่าเล็กน้อยคือ ๑๗.๕ % ของแพทย์หญิง

สำหรับข้อได้เปรียบอันดับที่สอง แพทย์ชายส่วนมากก็ยังคงเห็นว่าได้เปรียบทางค่านจิตใจ และเห็นว่าได้เปรียบทางค่านการเงินในอัตราส่วนที่มากรองลงมา ส่วนแพทย์หญิงนั้นการลงความเห็นว่าจะอะไรเป็นข้อได้เปรียบต่างกับแพทย์ชาย คือแพทย์หญิงเห็นว่าได้เปรียบทางการเงินมากที่สุด และเห็นว่าได้เปรียบทางค่านจิตใจในอัตราส่วนมากรองลงมา

การคาดคะเนถึงเหตุผลที่เป็นข้อได้เปรียบอันดับหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ มีความแตกต่างกันระหว่างนักศึกษาแพทย์ชาย คือนักศึกษาแพทย์ชายเห็นว่าได้เปรียบทางค่านจิตใจมากที่สุดเป็นอัตราส่วน ๒๓.๖ % และเห็นว่าได้เปรียบในค่านประสิทธิภาพการทำงานในอัตราส่วนมากรองลงมาคือ ๑๒.๕% ส่วนนักศึกษาแพทย์หญิงเป็นไปในทางกลับกันคือ นักศึกษาแพทย์หญิงเห็นว่าการทำงานในต่างจังหวัดจะได้เปรียบในค่านประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด ในอัตราสูงถึง ๓๕.๒ % และเห็นว่าได้เปรียบในค่านจิตใจมากรองลงมาเป็นอัตราส่วน ๑๐.๗ %

เหตุผลที่เป็นข้อได้เปรียบอันดับสองก็มีความแตกต่างกันระหว่างนักศึกษาแพทย์หญิงและนักศึกษาแพทย์ชาย คือนักศึกษาแพทย์ชายส่วนมากเห็นว่าได้เปรียบทางค่านสังคม และเห็นว่าได้เปรียบทางค่านจิตใจเป็นอัตราส่วนรองลงมา แต่นักศึกษาแพทย์หญิงเห็นว่าได้เปรียบทางค่านจิตใจในอัตราส่วนมากที่สุด ในข้อได้เปรียบอันดับสอง และเห็นว่าข้อได้เปรียบทางค่าน

สังคมและด้านการเงินคือสามารถหาเงินได้คล่อง รายได้ก็มากรองลงมา

ปัญหาที่จะพิจารณาต่อไปคือความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติงาน กล่าวคือผู้ที่ทัศนคติต่อข้อได้เปรียบในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัดอันดับหนึ่ง จะมีทัศนคติต่อข้อได้เปรียบในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัดอันดับสองอย่างไร แต่ในการพิจารณาจะพิจารณารวม ๆ ไปมิได้แยกเพศ เพราะถ้าพิจารณาโดยแยกเพศแล้ว ข้อมูลจะน้อยเกินไปไม่อาจจะพิจารณาได้

โดยที่แพทย์ส่วนใหญ่เห็นว่าข้อได้เปรียบที่สำคัญเป็นข้อได้เปรียบทางค่านิจใจ เมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อได้เปรียบอันดับหนึ่งและอันดับสองแล้ว แพทย์ที่ตอบว่าข้อได้เปรียบอันดับหนึ่งเป็นข้อได้เปรียบทางค่านิจใจ ส่วนใหญ่จะไม่ระบุข้อได้เปรียบอันดับที่สองคือเป็น ๓๔.๔ % ของแพทย์ คำตอบที่รองลงไปจากการไม่ระบุข้อได้เปรียบอันดับที่สองคือได้เปรียบทางด้านการเงินมี ๑๕.๖ % ผู้ที่เห็นว่าข้อได้เปรียบทางด้านการเงินสำคัญเป็นอันดับหนึ่งก็ตอบข้อได้เปรียบอันดับสองเป็นข้อได้เปรียบทางค่านิจใจเป็นส่วนใหญ่ คือมีผู้ตอบ ๔๖.๕ % (ตารางที่ ๔๖ ข.)

สำหรับนักศึกษาแพทย์ ปรากฏว่านักศึกษาแพทย์ที่เลือกข้อได้เปรียบทางค่านิจใจเป็นข้อได้เปรียบอันดับหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเลือกข้อได้เปรียบทางค่านิจใจเป็นข้อได้เปรียบอันดับสองคือมี ๓๐.๐ % ของนักศึกษาแพทย์ผู้ที่เลือกข้อได้เปรียบทางค่านิจใจเป็นอันดับที่หนึ่ง ส่วนนักศึกษาแพทย์ที่เลือกข้อได้เปรียบทางค่านิจใจเป็นอันดับหนึ่งจะเลือกข้อได้เปรียบทางค่านิจใจเป็นอันดับสอง (ตารางที่ ๔๖ ค.)

สรุปได้ว่าผู้ที่ตกเป็นตัวอย่างในการศึกษาทั้งแพทย์และนักศึกษาแพทย์ เห็นว่าการประกอบอาชีพในต่างจังหวัดนั้นได้เปรียบในค่านิจใจ ประสิทธิภาพในการทำงาน การเงิน และสังคม

ในด้านข้อเสียเปรียบผู้ที่ตกเป็นตัวอย่างในการศึกษาได้ซึ่งข้อเสียเปรียบทั้งในด้านการเงิน ลักษณะงาน จิตใจ ความก้าวหน้าทางอาชีพ ความสะดวกสบายในการทำงาน ความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัว เช่นเดียวกับข้อได้เปรียบ แต่มีได้เห็นว่าประสบการณ์ในการทำงานและสังคม ซึ่งเป็นเหตุผลในข้อได้เปรียบจะเป็นข้อเสียเปรียบด้วย และเพิ่มเหตุผลทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการเข้ามาเป็นข้อเสียเปรียบอีก ตามตารางที่ ๔๓ ก.

เหตุผลที่แพทย์ตอบว่าเป็นข้อเสียเปรียบในอัตราส่วนมากที่สุดในการบรรเทาเหตุผลทั้งหมด คือข้อเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งแพทย์หญิงและแพทย์ชายตอบว่าเป็นข้อเสียเปรียบในอัตราส่วนเท่า ๆ กัน คือ ๒๘ % ที่เห็นว่าการประกอบอาชีพในต่างจังหวัดทำให้ประสบกับความล่าช้าทางวิชาการ ไม่ทราบถึงวิทยาการใหม่ ๆ ทั้งยังห่างไกลจากตำรับตำรา และไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำด้วย เหตุผลที่แพทย์ชายเห็นว่าเป็นข้อเสียเปรียบในอัตราส่วนมากที่สุดรองลงมาคือความก้าวหน้าในอาชีพ ส่วนแพทย์หญิงเห็นว่าเสียเปรียบทางด้านความสะดวกสบายในการทำงาน ซึ่งหมายถึงการขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยโรค ไม่มีห้องปฏิบัติการในการชันสูตรโรค ซากยารักษาโรค รวมทั้งการขาดผู้ร่วมงานที่จะคอยช่วยเหลือในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เป็นการเสียเปรียบในอัตราส่วนมากที่สุดรองลงมาจากการเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ

กลุ่มนักศึกษาแพทย์ต่างก็คาดคะเนว่าจะเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการกัน โดยนักศึกษาแพทย์เห็นว่าจะเสียเปรียบเรื่องนี้ในอัตราส่วนมากกว่าแพทย์ โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์หญิงคาดคะเนว่าจะเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัดเป็นอัตราส่วนสูงที่สุดคือ ๔๖.๘ % นักศึกษาแพทย์ชายเห็นว่าเสียเปรียบเรื่องนี้ ๓๖.๑%



เหตุผลที่นักศึกษาแพทย์หญิงเห็นว่า เป็นข้อเสียเปรียบในอัตราส่วนมา  
รองลงมาคือด้านความสะดวกสบายในการทำงาน ส่วนนักศึกษาแพทย์ชายคาด  
ว่าจะเสียเปรียบทางด้านความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัวมากกว่ารองลง  
มาจากความเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการและในกลุ่มนักศึกษา  
แพทย์นั้น นักศึกษาแพทย์หญิงไม่คาดว่าการปฏิบัติงานในต่างจังหวัดจะมีข้อเสีย  
เปรียบทางด้านการเงินและลักษณะงาน

การศึกษาถึงข้อเสียเปรียบของการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ได้นำ  
เหตุผลแรกเป็นข้อเสียเปรียบอันดับหนึ่ง เหตุผลที่สองเป็นข้อเสียเปรียบอันดับ  
สอง เช่นเดียวกับข้อใดเปรียบ

ในกลุ่มแพทย์เหตุผลที่เป็นข้อเสียเปรียบอันดับหนึ่งในอัตราส่วนที่มากที่สุด  
คือ ข้อเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ คือแพทย์ชายร้อยละ ๘๖.๐ และแพทย์หญิงร้อยละ ๘๗.๖ ที่ตอบว่าเหตุผลนี้เป็นข้อเสียเปรียบ  
อันดับหนึ่งในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ข้อเสียเปรียบอันดับหนึ่งที่แพทย์ชาย  
ตอบมากที่สุดคือข้อเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ ส่วนแพทย์  
หญิงเห็นว่าเสียเปรียบทางด้านความสะดวกสบายในการทำงานในอัตราส่วนมาก  
รองลงมา

ข้อเสียเปรียบอันดับสองแพทย์ชายก็ยังเห็นว่าเสียเปรียบทางด้านวิชา  
การมากที่สุด แต่แพทย์หญิงส่วนมากเห็นว่าเสียเปรียบในด้านความสะดวกสบาย  
ในการทำงาน

ข้อเสียเปรียบอันดับสองที่แพทย์ชายเลือกตอบในอัตราส่วนมากรองลง  
มาคือข้อเสียเปรียบทางด้านความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัว แต่  
แพทย์หญิงเลือกตอบถึงเหตุผลในด้านความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นข้อเสียเปรียบ  
อันดับสองในอัตราส่วนที่มากรองลงมาจากข้อเสียเปรียบในด้านความสะดวก  
สบายในการทำงาน

กลุ่มนักศึกษาแพทย์ทั้งหญิงและชาย โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์หญิง เห็นว่าเสียเปรียบทางการศึกษามากในข้อเสียเปรียบอันค้ำหนึ่ง คือนักศึกษาแพทย์ชาย ๕๕.๕ % และนักศึกษาแพทย์หญิง ๖๔.๓ % คาดว่าจะเสียเปรียบในด้านนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาแพทย์คาดว่าจะเสียเปรียบทางการศึกษา เป็นอัตราส่วนสูงกว่าแพทย์มาก

เหตุผลที่เป็นข้อเสียเปรียบอันค้ำหนึ่งที่มีผู้เลือกตอบเป็นอัตราส่วนมากรองลงมาคือข้อเสียเปรียบทางด้านความสะดวกสบายในการทำงาน โดยนักศึกษาแพทย์เห็นว่าเสียเปรียบในข้อนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ชาย ๔.๔ % เป็นนักศึกษาแพทย์หญิง ๒๑.๔ % ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาแพทย์หญิงเห็นว่าเสียเปรียบในอัตราส่วนสูงกว่านักศึกษาแพทย์ชายมาก และในข้อเสียเปรียบอันค้ำหนึ่งนี้นักศึกษาแพทย์หญิงกล่าวถึงเฉพาะข้อเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ ความสะดวกสบายในการทำงาน และความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัวเท่านั้น มิได้เห็นว่าเหตุผลอื่น ๆ อันได้แก่ข้อเสียเปรียบทางด้านการเงิน ลักษณะงาน คำนึงจิตใจ และความก้าวหน้าทางอาชีพเป็นข้อเสียเปรียบเลย

ส่วนข้อเสียเปรียบอันค้ำสองนั้นนักศึกษาแพทย์ชายและนักศึกษาแพทย์หญิงก็ยังเห็นว่าเสียเปรียบทางการศึกษามากที่สุด โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์หญิงคาดว่าจะเสียเปรียบทางการศึกษา ๒๑.๔ % นักศึกษาแพทย์ชายเห็นว่าเสียเปรียบทางด้านนี้ ๑๖.๗ % ข้อเสียเปรียบที่นักศึกษาแพทย์ชายเลือกตอบในอัตราส่วนมากรองลงมาคือข้อเสียเปรียบทางด้านความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัว โดยมีผู้ตอบ ๑๓.๕ % สำหรับนักศึกษาแพทย์หญิงเห็นว่าเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางอาชีพมากรองลงมาคือมีผู้เห็นว่าเสียเปรียบทางด้านนี้ ๑๗.๕ %

ในด้านความสัมพันธ์ของทัศนคติที่มีต่อข้อเสียเปรียบอันค้ำหนึ่งและอันค้ำสองในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด ตามตารางที่ ๔๓ ข. ผลการศึกษาปรากฏว่าแพทย์ส่วนใหญ่ซึ่งเห็นว่าการเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ (คือวิชาการลาหลัง) เป็นข้อเสียเปรียบอันค้ำหนึ่งนั้นจะไม่กล่าวถึงข้อเสียเปรียบอันค้ำสอง คือเห็นว่าเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการสำคัญที่สุดเพียงอันเดียวเป็นจำนวน ๓๖.๔ % และได้เลือกข้อเสียเปรียบอันค้ำที่สองทางด้านความสะดวกสบายในการทำงานจำนวนมาก รองลงมาเป็น ๑๖.๕ % ในขณะที่เดียวกันผู้ที่ตอบว่าความสะดวกสบายในการทำงานเป็นข้อเสียเปรียบอันค้ำหนึ่งก็ตอบว่าความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นข้อเสียเปรียบอันค้ำสองมากที่สุดเป็นจำนวน ๓๖.๔ % และความก้าวหน้าทางอาชีพที่มีผู้ตอบมากรองลงมาจากข้อเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการในข้อเสียเปรียบอันค้ำหนึ่งนั้นก็เลือกความเสียเปรียบทางด้านวิชาการเป็นข้อเสียเปรียบอันค้ำสองมากที่สุดมี ๓๖.๗ %

ตารางที่ ๔๓ ค. จะเห็นว่านักศึกษาแพทย์ที่เห็นว่าความเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการเป็นข้อเสียเปรียบอันค้ำหนึ่งนั้น ส่วนใหญ่ไม่ตอบข้อเสียเปรียบอันค้ำสองจำนวน ๒๗.๖ % คือเห็นว่าความเสียเปรียบทางด้านวิชาการเป็นข้อเสียเปรียบอย่างเดียวในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด แต่มีผู้เลือกข้อเสียเปรียบทางด้านความสะดวกสบายของครอบครัวเป็นข้อเสียเปรียบอันค้ำสองมากรองลงมาเป็น ๒๖.๔ % และจะเห็นได้ว่าผู้ที่เลือกข้อเสียเปรียบทางด้านอื่น ๆ ทั้งทางด้านการเงิน ลักษณะงาน จิตใจ ความสะดวกสบายในการทำงาน และความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัว เป็นข้อเสียเปรียบอันค้ำหนึ่งนั้นจะเลือกข้อเสียเปรียบทางด้านวิชาการเป็นข้อเสียเปรียบอันค้ำสองมากที่สุด

จะเห็นได้ว่าแพทย์และนักศึกษาแพทย์มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในต่าง  
จังหวัดในค่าน้อยเสียเปรียบว่าจะเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ  
มากที่สุด นอกนั้นก็เสียเปรียบในด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ ความสะดวก  
สบายในการทำงานและความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัวมากรองลงมา

สรุปได้ว่าในเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานในต่างจังหวัดนี้ แพทย์  
ที่กำลังปฏิบัติงานในต่างจังหวัดต่างก็ถือเรื่องลักษณะงานว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสีย  
เป็นสำคัญ ถ้ามองในด้านความได้เปรียบเสียเปรียบแล้วแพทย์ต่างก็ลงความ  
เห็นว่าการปฏิบัติงานในต่างจังหวัดจะมีข้อเสียเปรียบมากกว่าที่จะได้เปรียบ  
ความเสียเปรียบที่แพทย์ยอมรับมากคือข้อเสียเปรียบทางด้านความก้าวหน้าทาง  
วิชาการ ความก้าวหน้าทางอาชีพ และความสะดวกสบายในการทำงาน  
และเห็นว่าการทำงานในต่างจังหวัดจะมีข้อได้เปรียบทางด้านจิตใจ และประ  
สพการณ์ในการทำงาน

ส่วนนักศึกษาแพทย์คาดว่าหากไปทำงานในต่างจังหวัดแล้วจะเสีย  
เปรียบมากกว่าในอัตราส่วนสูงกว่าแพทย์มาก โดยเห็นว่าเสียเปรียบทาง  
ด้านวิชาการเช่นเดียวกับแพทย์ แต่ในอัตราส่วนที่สูงกว่า และจะเสียเปรียบ  
ทางด้านความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัว และความสะดวกสบายใน  
การทำงาน ทางด้านความได้เปรียบก็เห็นว่าจะได้เปรียบในด้านจิตใจ สังคม  
และประสบการณ์ในการทำงาน

ตารางที่ ๓๕ อัตราส่วนร้อยละของแพทย์จำแนกตามเพศและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อดีในการประกอบอาชีพในสถานที่ปัจจุบัน

ข้อดี	รวม	ชาย	หญิง
รายได้ดี	๓.๕	๓.๗	๒.๖
พอใจในลักษณะงาน	๒๖.๑	๒๔.๗	๓๔.๖
มีความสะดวกสบายในการทำงาน	๔.๑	๓.๙	๕.๑
ได้ประสบการณ์ในการทำงาน	๗.๔	๗.๔	๗.๗
ก้าวหน้าทางวิชาการ	๒.๖	๒.๔	๓.๔
มีโอกาสรวยสังคมได้มาก	๑๔.๒	๑๔.๗	๑๑.๕
มีความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัวดี	๑๒.๔	๑๒.๑	๑๔.๑
สังคมดี	๖.๕	๖.๔	๓.๔
เป็นภูมิสำเนาเดิมหรือใกล้ภูมิสำเนาเดิม	๖.๔	๗.๑	๕.๖
ก้าวหน้าในอาชีพ	๓.๕	๔.๑	-
ได้ประสบการณ์ในชีวิต	๓.๔	๓.๗	๑.๓
ไม่ตอบ	๘.๕	๘.๓	๑๐.๓
รวม	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐
จำนวน	๕๕๐	๔๖๖	๗๕



ตารางที่ ๔๐ อัตราส่วนร้อยละของแพทย์จำแนกตามเพศและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อเสียในการประกอบอาชีพในสถานที่ปัจจุบัน

ข้อเสีย	รวม	ชาย	หญิง
รายได้คนน้อย	๕.๗	๖.๑	๓.๘
ไม่พอใจในลักษณะงาน	๒๖.๘	๒๖.๒	๓๐.๘
ไม่มีความสะดวกสบายในการทำงาน	๑๑.๕	๑๑.๗	๑๐.๓
วิชาการล้าหลัง	๑๕.๐	๑๕.๒	๑๔.๑
ไม่มีความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัว	๘.๕	๘.๖	๗.๗
สังคมไม่ดี	๒.๖	๓.๑	-
ขาดความก้าวหน้า	๔.๘	๔.๗	๕.๑
อื่น ๆ *	๔.๗	๔.๕	๓.๘
ไม่ตอบ	๒๐.๕	๑๙.๙	๒๑.๔
รวม	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐
จำนวน	๕๕๐	๔๖๒	๗๘

หมายเหตุ อื่น ๆ ได้แก่ชีวิตครอบครัวไม่สมบูรณ์ โกลภุมิสำเนาเค็มและว่าเหว

ตารางที่ ๔๑ อัตราส่วนร้อยละของแพทย์และนักศึกษาแพทย์จำแนกตามเพศและ  
 ข้อเปรียบเทียบข้อใดเปรียบเสียเปรียบในการทำงานในต่าง  
 จังหวัด

ข้อเปรียบเทียบ	แพทย์		นักศึกษาแพทย์	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
มีข้อใดเปรียบมากกว่า	๓๔.๑	๒๐.๕	๑๕.๓	๓.๖
มีข้อเสียเปรียบมากกว่า	๔๑.๘	๔๑.๐	๕๖.๘	๖๐.๓
ไม่ทราบ	๒๓.๒	๓๘.๕	๓๑.๙	๓๕.๓
รวม	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐
จำนวน	๔๖๒	๓๘	๓๖	๒๘

ตารางที่ ๕๒ ก. อัตราส่วนร้อยละของแพทย์และนักศึกษาแพทย์จำแนกตามเพศ ข้อได้เปรียบอันค้ำที่หนึ่ง และอันค้ำที่สอง เกี่ยวกับการทำงานในต่างจังหวัด

	แพทย์									นักศึกษาแพทย์								
	อันค้ำที่หนึ่ง			อันค้ำที่สอง			รวม			อันค้ำที่หนึ่ง			อันค้ำที่สอง			รวม		
	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง
ฐานการเงิน	๕.๙	๖.๕	๒.๖	๑๐.๓	๑๐.๒	๑๔.๑	๘.๔	๘.๔	๘.๔	๕.๐	๔.๒	๓.๒	๘.๐	๖.๙	๑๐.๓	๖.๕	๕.๖	๘.๙
ฐานลักษณะงาน	๑๑.๓	๑๒.๘	๕.๑	๔.๕	๓.๙	๓.๓	๘.๑	๘.๔	๖.๔	๙.๐	๙.๓	๓.๒	๕.๐	๔.๒	๓.๒	๓.๐	๖.๙	๓.๒
ฐานจิตใจ	๒๓.๓	๒๒.๓	๒๙.๕	๑๕.๙	๑๖.๔	๑๒.๘	๑๙.๘	๑๙.๖	๒๑.๒	๒๐.๐	๒๓.๖	๑๐.๓	๑๔.๐	๑๑.๑	๒๑.๔	๑๓.๐	๑๓.๔	๑๖.๑
ฐานประสิทธิภาพการทำงาน	๑๔.๘	๑๔.๓	๑๓.๙	๕.๒	๔.๘	๓.๓	๑๐.๐	๙.๕	๑๒.๘	๒๐.๐	๑๒.๕	๓๙.๒	๙.๐	๖.๙	๑๔.๓	๑๔.๕	๙.๓	๒๖.๘
ฐานความก้าวหน้าทางอาชีพ	๐.๓	๐.๙	-	๐.๓	๐.๙	-	๐.๓	๐.๙	-	๕.๐	๔.๒	๓.๒	๑.๐	๑.๔	-	๓.๐	๒.๘	๓.๖
ฐานความสะดวกสบายของชีวิต- และครอบครัว	๘.๙	๓.๘	๑๕.๔	๕.๓	๕.๔	๕.๑	๓.๑	๖.๖	๑๐.๒	-	-	-	๑.๐	๑.๔	-	๐.๕	๐.๓	-
ฐานสังคม	๔.๕	๔.๘	๒.๖	๘.๕	๙.๓	๓.๘	๖.๕	๓.๐	๓.๒	๓.๐	๖.๙	๓.๒	๑๕.๐	๑๖.๓	๑๐.๓	๑๑.๐	๑๑.๘	๘.๙
ฐานประสิทธิภาพของชีวิต	๓.๙	๘.๐	๓.๓	๓.๕	๓.๙	๑.๓	๕.๓	๕.๙	๔.๕	๘.๐	๖.๙	๑๐.๓	๓.๐	๑.๔	๓.๒	๕.๕	๔.๒	๘.๙
ฐานความสะดวกสบายในการทำ- งาน	๑.๙	๑.๙	๑.๓	๑.๒	๑.๑	๑.๓	๑.๕	๑.๕	๑.๓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม่ตอบ	๒๐.๐	๒๐.๓	๑๓.๙	๔๔.๕	๔๔.๒	๔๖.๒	๓๒.๒	๓๒.๒	๓๒.๐	๒๖.๐	๓๒.๐	๑๐.๓	๔๔.๐	๕๐.๐	๒๘.๕	๓๕.๐	๔๐.๙	๑๙.๖
รวม	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐
จำนวน	๕๔๐	๔๖๒	๓๘	๕๔๐	๔๖๒	๓๘	๑๐๘๐	๙๒๔	๑๕๖	๑๐๐	๓๒	๒๘	๑๐๐	๓๒	๒๘	๒๐๐	๑๔๔	๕๖



ตารางที่ ๕๒ ข. อัตราส่วนร้อยละของแพทย์จำแนกตามทัศนคติที่มีต่อข้อใดเปรียบอันค้ำหนึ่งและ อันค้ำสองในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด

	ข้อใดเปรียบอันค้ำที่ ๑										
	รวม	ด้านการเงิน	ด้านลักษณะงาน	ด้านจิตใจ	ด้านประสิทธิภาพการทำงาน	ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ	ด้านความสะอาดสวยงามในการทำงาน	ด้านความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัว	ด้านสังคม	ด้านประสิทธิภาพของชีวิต	ไม่ตอบ
ข้อใดเปรียบอันค้ำที่ ๒											
ด้านการเงิน	๑๐.๓	-	๑๙.๑	๑๕.๖	๑๐.๐	-	๑๐.๐	๑๘.๗	๑๖.๗	๙.๓	-
ด้านลักษณะงาน	๔.๕	๓.๑	-	๘.๖	๖.๓	-	๑๐.๐	๘.๔	-	๖.๗	-
ด้านจิตใจ	๑๕.๙	๑๖.๙	๓๓.๓	-	๑๖.๓	-	๑๐.๐	๒๗.๑	๓๓.๓	๓๙.๙	-
ด้านประสิทธิภาพการทำงาน	๕.๒	๓.๑	๑๔.๓	๖.๒	-	-	-	๒.๑	๔.๒	๑๘.๖	-
ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ	๐.๗	-	-	๑.๖	๑.๒	-	-	๒.๑	-	-	-
ด้านความสะดวกสบายในการทำงาน	๓.๕	-	-	๙.๔	๑.๒	-	-	๖.๒	๑๕.๕	-	-
ด้านความสะดวกสบายในชีวิตและครอบครัว	๕.๔	๓.๑	๗.๙	๑๒.๕	๒.๕	๓	๒๐.๐	-	-	๒.๓	-
ด้านสังคม	๘.๕	๑๒.๕	๑๑.๑	๙.๔	๑๕.๐	๓	๒๐.๐	๑๒.๕	-	๒.๓	-
ด้านประสิทธิภาพของชีวิต	๓.๔	๓.๑	-	๒.๓	๑๕.๐	-	-	-	๘.๓	-	-
ไม่ตอบ	๑๒.๓	๒๘.๒	๑๖.๓	๓๔.๔	๓๒.๕	-	๓๐.๐	๒๒.๙	๒๕.๐	๒๗.๙	๑๐๐.๐
รวม	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐
จำนวน	๕๔๐	๓๒	๖๓	๑๒๘	๘๐	๔	๑๐	๕๘	๒๔	๔๓	๑๐๘

หมายเหตุ ก หมายถึงจำนวนค่ากว่าสิบ

ตารางที่ ๕ ค. อัตราส่วนรวมของนักศึกษานักศึกษาเข้าศึกษาตามทัศนคติที่มีต่อข้อใดเปรียบอันค้ำหนึ่งและอันค้ำสองในการปฏิบัติงานในทางจังหวัด

ข้อใดเปรียบอันค้ำสอง	ข้อใดเปรียบอันค้ำหนึ่ง								
	รวม	ด้านการเงิน	ด้านลักษณะงาน	ด้านจิตใจ	ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านประสบการณ์การทำงาน	ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ	ด้านสังคม	ด้านประสบการณ์ชีวิต
ด้านการเงิน	๙.๐	-	๑๑.๑	๒๕.๐	๕.๐	-	ก	-	-
ด้านลักษณะงาน	๕.๐	-	-	๑๐.๐	๑๐.๐	-	ก	-	-
ด้านจิตใจ	๑๕.๐	ก	ก	-	๓๕.๐	-	ก	ก	-
ด้านการประสบการณ์การทำงาน	๕.๐	-	ก	๑๐.๐	-	-	-	ก	-
ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ	๑.๐	-	-	-	๕.๐	-	-	-	-
ด้านความสะอาดเรียบร้อยของชีวิตและครอบครัว	๑.๐	ก	-	-	-	-	-	-	-
ด้านสังคม	๑๕.๐	ก	ก	๓๐.๐	๑๕.๐	-	-	ก	-
ด้านประสบการณ์ชีวิต	๓.๐	-	ก	-	๑๐.๐	-	-	-	-
ไม่ตอบ	๔๔.๐	-	-	๕.๐	๒๐.๐	ก	ก	ก	๑๐๐.๐
รวม	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐
จำนวน	๑๐๐	๕	๕	๒๐	๒๐	๕	๗	๗	๒๖

หมายเหตุ  
ก หมายถึงจำนวนต่ำกว่า ๑๐

ตารางที่ ๔๓ ก. อัตราส่วนร้อยละของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ จำแนกตามเพศข้อเสียเปรียบอันหนึ่งและอันที่สอง เกี่ยวกับการทำงานในต่างจังหวัด

ข้อเสียเปรียบ	แพทย์									นักศึกษาแพทย์								
	อันค้ำหนึ่ง			อันค้ำสอง			รวม			อันค้ำหนึ่ง			อันค้ำสอง			รวม		
	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง
ด้านการเงิน	๔.๒	๓.๙	๖.๔	๔.๖	๕.๐	๒.๖	๔.๔	๔.๔	๔.๕	๑.๐	๑.๔	-	๔.๐	๕.๖	-	๒.๕	๓.๕	-
คานลักษณะงาน	๖.๒	๖.๑	๖.๔	๔.๘	๔.๓	๗.๗	๕.๕	๕.๒	๗.๑	๑.๐	๑.๔	-	๓.๐	๔.๒	-	๒.๐	๒.๘	-
คานจิตใจ	๔.๑	๓.๗	๖.๔	๕.๐	๕.๒	๓.๘	๔.๕	๔.๔	๕.๑	๓.๐	๔.๒	-	๘.๐	๖.๙	๑๐.๗	๕.๕	๕.๖	๕.๘
คานความก้าวหน้าทางวิชาการ	๕๒.๘	๕๒.๐	๔๗.๒	๑๓.๔	๑๔.๑	๙.๐	๒๘.๑	๒๘.๐	๒๘.๒	๕๘.๐	๕๕.๕	๖๔.๓	๑๘.๐	๑๖.๗	๒๑.๔	๓๘.๐	๓๖.๑	๔๒.๙
คานความก้าวหน้าทางอาชีพ	๑๐.๒	๑๑.๗	๑.๓	๙.๕	๙.๓	๑๐.๒	๙.๘	๑๐.๕	๕.๘	๑.๐	๑.๔	-	๙.๐	๕.๖	๑๗.๙	๕.๐	๓.๕	๘.๙
คานความสะดวกสบายในการทำงาน	๑๐.๒	๑๐.๔	๙.๐	๙.๕	๙.๑	๑๑.๕	๙.๘	๙.๘	๑๐.๒	๑๖.๐	๘.๔	๒๑.๔	๘.๐	๖.๙	๑๐.๗	๑๐.๐	๗.๖	๑๖.๑
คานความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัว	๕.๕	๕.๘	๓.๘	๑๑.๓	๑๖.๔	๕.๑	๘.๔	๙.๑	๔.๕	๔.๐	๕.๕	๓.๖	๑๔.๐	๑๓.๙	๑๔.๓	๙.๕	๙.๗	๘.๙
ไม่ตอบ	๑๖.๘	๑๖.๕	๑๙.๒	๕๒.๐	๔๐.๗	๕๐.๐	๒๙.๕	๒๘.๖	๓๔.๖	๑๖.๐	๒๒.๓	๑๐.๗	๓๖.๐	๔๐.๓	๒๕.๐	๒๗.๕	๓๑.๖	๑๗.๘
รวม	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐
จำนวน	๑๐๐	๕๖๖	๗๘	๑๐๐	๕๖๖	๗๘	๑๐๘๐	๙๖๔	๑๕๖	๑๐๐	๗๖	๒๘	๑๐๐	๗๖	๒๘	๒๐๐	๑๔๔	๕๖

ตารางที่ ๔๓ ข. อัตราส่วนร้อยละของแพทย์จำแนกตามทัศนคติที่มีต่อขอเฉลี่ยเปรียบอนันต์หนึ่งและอนันต์สองในการปฏิบัติงานในต่างจังหวัด

ขอเฉลี่ยเปรียบอนันต์สอง	ขอเฉลี่ยเปรียบอนันต์หนึ่ง								
	รวม	ด้านการเงิน	ค่านลักษณะงาน	ด้านจิตใจ	ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ	ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ	ด้านความสะดวกสบายในการทำงาน	ด้านความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัว	ไม่ตอบ
ด้านการเงิน	๔.๖	-	๒๑.๒	๔.๕	๓.๐	๑๐.๕	๓.๖	๖.๗	-
ค่านลักษณะงาน	๔.๘	๘.๗	-	๔.๕	๖.๑	๗.๓	๓.๖	๑๐.๐	-
ด้านจิตใจ	๕.๒	๔.๓	๑๕.๑	-	๑๕.๕	๕.๕	๕.๕	๓.๓	-
ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการ	๑๓.๓	๑๗.๔	๓๖.๓	๔๕.๕	-	๓๖.๗	๓๖.๔	๒๖.๗	-
ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ	๘.๓	๔.๓	๖.๑	๔.๕	๑๖.๐	-	๘.๑	๑๓.๓	-
ด้านความสะดวกสบายในการทำงาน	๘.๓	๘.๗	๖.๑	๔.๕	๑๖.๘	๘.๑	-	๓.๓	-
ด้านความสะดวกสบายของชีวิตและครอบครัว	๑๐.๗	๒๑.๗	๖.๑	๒๗.๓	๑๕.๑	๘.๑	๘.๑	-	-
ไม่ตอบ	๕๒.๘	๓๔.๘	๘.๑	๘.๑	๓๖.๔	๒๕.๔	๓๖.๗	๓๖.๗	๑๐๐.๐
รวม	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐
จำนวน	๕๔๐	๒๓	๓๓	๒๒	๒๓๑	๕๕	๕๕	๓๐	๘๑

ตารางที่ ๔๓ ก. อัตราส่วนร้อยละของนักศึกษาแพทย์จำแนกตามทัศนคติที่มีต่อข้อเดียวเปรียบอันหนึ่งและอันสองใน  
ในการปฏิบัติงานในทางจังหวัด

ข้อเสียเปรียบอันสอง	ข้อเดียวเปรียบอันหนึ่ง								
	รวม	ด้านการเงิน	ด้านลักษณะงาน	ด้านจิตใจ	ด้านความรู้ทางวิชาการ	ด้านความรู้ทางวิชาชีพ	ด้านความรู้ความสามารถในการทำงาน	ด้านความสะอาดเรียบร้อย	ไม่ตอบ
ด้านการเงิน	๕.๐	-	-	-	๓.๕	ก	๕.๑	-	-
ด้านลักษณะงาน	๓.๐	-	-	-	๕.๒	-	-	-	-
ด้านจิตใจ	๘.๐	-	-	-	๑๓.๘	-	-	-	-
ด้านความรู้ทางวิชาการ	๑๘.๐	ก	ก	ก	-	-	๘๓.๕	๖๐.๐	-
ด้านความรู้ทางวิชาชีพ	๕.๐	-	-	-	๑๕.๕	-	-	-	-
ด้านความรู้ความสามารถในการทำงาน	๘.๐	-	-	-	๑๒.๑	-	-	๒๐.๐	-
ด้านความสะอาดเรียบร้อย	๑๓.๐	-	-	-	๒๒.๕	-	-	-	-
ไม่ตอบ	๓๗.๐	-	-	-	๒๗.๖	-	๘.๓	๒๐.๐	๑๐๐.๐
รวม	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐	๑๐๐.๐
จำนวน	๑๐๐	๑	๑	๓	๕๘	๑	๑๒	๑๕	๑๕

หมายเหตุ ก หมายถึงจำนวนต่ำกว่าสิบ